

**弾道ミサイル等の発射に伴うJアラート等による緊急情報が発信された場合の対応について**

Tugon sa Impormasyong Pang-emergency na Inisyu ng J-Alert, atbp. Kasunod ng Paglulunsad ng Ballistic Missile, atbp.

Kameyama Junior High School

1 Sa kaganapan ng isang J-Alert o iba pang impormasyong pang-emergency na ipinadala sa Mie Prefecture, pangunahin ang mga hakbang sa kaligtasan ng mag-aaral sa pamamagitan ng sumusunod .

**【 1 】 Kapag ang mag-aaral ay nasa bahay**

Kung ang impormasyong pang-emergency sa pamamagitan ng J-alert o iba pang paraan ay ipinadala sa Mie Prefecture habang ang mga mag-aaral ay nasa bahay, sila ay dapat manatili sa bahay at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ang Board of Education at school principa ay magsasangguni sa isa't isa upang matukoy kung saan dumaaan ang ballistic missile, kung saan ito nahulog, at kung anong pinsala ang naidulot nito, atbp.,at pagkatapos ay ipamahagi ang impormasyon sa pamamagitan ng e-mail o iba pang paraan tungkol sa kasunod na mga aksyon na dapat gawin.

**【 2 】 Kapag ang bata ay papasok papunta o pauwi mula sa paaralan**

Kapag ang mga mag-aaral ay papunta o pauwi mula sa paaralan at ang impormasyong pang-emergency ay ipinadala sa Mie Prefecture sa pamamagitan ng J-Alert o iba pang paraan, kinakailangan nilang lumikas sa isang ligtas na gusali sa malapit, manatiling mababa at protektahan ang kanilang mga ulo, at gumawa ng iba pang mga aksyon kung sakaling magkaroon ng isang bumabagsak na ballistic missile. Para sa kasunod na paglikas, bilang pangunahin ang mga mag-aaral ay dapat, lumikas sa kanilang mga tahanan o sa isang kalapit na paaralan.

\* Ipapaalam sa mga guro at staff ang susunod na aksyon.

\* Sundin ang paunang paraan ng pag-uwi (kabilang ang pagbibigay sa mga magulang) at gumawa ng mga hakbang upang makaalis sa paaralan pagkatapos makipag-usap sa mga magulang, miyembro ng komite ng distrito, atbp.

\* Ang mga mag-aaral na hindi masusundo ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga ay dapat pangalagaan sa paaralan at magsisikap na makipag-ugnayan sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

\* Mangongolekta ng impormasyon sa pamamagitan ng mga tamang organisasyon

**【 3 】 Kapag ang mag-aaral ay nasa paaralan**

Kung ang impormasyong pang-emergency tulad ng J-Alert ay ipinadala sa Mie Prefecture habang ang mga mag-aaral ay nasa paaralan, sususpindihin namin ang mga klase at ipagagawa sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na aksyon sa agarang paglikas.

① Lumayo sa mga bintana hangga't maari, pumunta sa ilalim ng mga mesa, atbp.at protektahan ang ulo mula sa salamin at mga nahuhulog na bagay.

② Kung nasa labas, lumikas sa isang gusali ng paaralan o iba pang panloob na lokasyon at kumilos tulad ng inilarawan sa no. ① sa itaas.

\* Hahayaang maghintay ang mga mag-aaral sa isang ligtas na lugar sa loob ng paaralan hanggang sa maalis ang "announcement para sa panloob na paglikas". Ang Board of Education at ang punong-guro ng paaralan ay magkakasundo upang matukoy ang mga kasunod na hakbang (normal na pagpapauwiat pagbibigay sa mga magulang) pagkatapos masuri ang pagbagsak ng ballistic missile, pinsala, atbp.

\* Ang parehong mga hakbang tulad ng sa ② ay gagawin para sa pagpapauwi sa mga mag-aaral.

\* Bilang principle, ang mga sumusunod na aksyon ay dapat gawin sa panahon ng mga aktibidad sa labas ng paaralan

• Gawin ang parehong mga hakbang tulad ng ① at ② sa itaas.

• Ang punong-guro at ang pinuno ay dapat makipag-usap sa isa't isa upang kumpirmahin ang pagbabalik sa paaralan at iba pang mga aksyon na gagawin

• Ipunin ang mga aktibong estudyante, magsagawa ng roll call, at ipaliwanag kung ano ang gagawin.

• Magtatag ng isang sistema ng komunikasyon at gumawa ng mga hakbang tulad ng pagbabalik sa paaralan habang nag-iingat upang matiyak ang kaligtasan.

2 Mga aksyon na gagawin kung sakaling magkaroon ng ballistic missile o iba pang missile impact

## タガログ語

- Kung ang isang ballistic missile ay bumagsak malapit sa iyo, kung ikaw ay nasa labas, takpan ang iyong bibig at ilong ng panyo, umalis kaagad sa lugar, at lumikas sa loob ng bahay. Kung nasa loob ng bahay, patayin ang bentilasyon, isara ang mga bintana, at i-sealed ang silid sa pamamagitan ng piraso ng plastik.
- Dahil malaki ang pagkakaiba ng aspeto ng pinsala at pagtugon depende sa uri ng warhead, sisikapin naming mangolekta ng impormasyon sa pamamagitan ng site ng National Protection Portal, TV, radyo, at Internet, atbp., at sundin ang anumang mga tagubilin mula sa gobyerno.